

รายชื่ออาจารย์ประจำเสนอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

ลำดับที่	ตำแหน่งทางวิชาการ-ชื่อ-นามสกุล	จำนวนผลงานทางวิชาการ (ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง)		หลักสูตร		แต่งตั้งเป็น					ผลการพิจารณา		หมายเหตุ
				เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565	อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/รวม / การค้นคว้าอิสระ		กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	เป็นไปตามเกณฑ์	
							ป.โท	ป.เอก	ป.โท	ป.เอก			
1	Professor Dr. Salvatore De Vincenzo	7 เรื่อง	1 เรื่อง	/		/	/	/	/	/			
2	รองศาสตราจารย์ ดร. คัมภีร์ คำแหวน	4 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/	/	/	/	/			
3	รองศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ	4 เรื่อง	1 เรื่อง	/		/	/	/	/	/			
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยุทธ วงศ์จันทร์	3 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/	/	/	/	/			
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สีขรินทร์ อยู่คง	9 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/	/	/	/	/			

ลำดับที่	ตำแหน่งทางวิชาการ-ชื่อ-นามสกุล	จำนวนผลงานทางวิชาการ (ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง)		หลักสูตร		แต่งตั้งเป็น					ผลการพิจารณา		หมายเหตุ	
				เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565	อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม / การค้นคว้าอิสระ		กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	เป็นไปตามเกณฑ์		
							งานวิจัย	งานอื่นๆ	ป.โท	ป.เอก				ป.โท
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา	2 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/								
7	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์	2 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/	/	/	/	/				
8	Dr. Chun-Hung Chen	6 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/	/	/	/	/				
9	ดร. นินนาท แดงเนียม	6 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/	/	/	/	/				
10	ดร. พงศ์วิศว์ ศรีแสงยิ่งเจริญ	2 เรื่อง	0 เรื่อง	/		/	/	/	/	/				อาจารย์ใหม่

หมายเหตุ: เครื่องหมาย / หมายถึง ข้อมูลตามที่คณะ/วิทยาลัยเสนอขอแต่งตั้ง
เครื่องหมาย * หมายถึง การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

- (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์
(กรณีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโทได้)
- (2) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี)
- (3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- (4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
- (5) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

- (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า
- (2) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี)

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

ระดับปริญญาโท มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย

ระดับปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(5) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก